

# อาร์เอส คอมโพเน็นท์ พร้อมจำหน่ายหัวต่อ HD-BNC(TM) ของแอมเฟินอล มุ่งรองรับการเชื่อมต่อเพื่อภาพความคมชัดสูง

กรุงเทพฯ-30 พ.ค.-พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

หัวต่อที่มีขนาดเล็กทำให้เชื่อมต่อได้มากขึ้น 4 เท่า อุปกรณ์ที่นำไปใช้ในการแพร่ภาพและใช้งานด้านอื่นๆจึงมีขนาดและน้ำหนักลดลง

อาร์เอส คอมโพเน็นท์ (อาร์เอส) ซึ่งเป็นแบรนด์การค้าของบริษัท อิเล็กโทรคอมโพเน็นท์ พีแอลซี (LSE:ECM) ผู้ให้บริการเทคโนโลยีขั้นสูงสำหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และผลิตภัณฑ์ซ่อมบำรุงระดับแนวหน้าของโลก ประกาศว่าบริษัทได้สำรองหัวต่อ High Density BNC หรือ HD-BNC(TM) ของแอมเฟินอล (Amphenol) ไว้พร้อมจำหน่ายแล้ว โดยแอมเฟินอลเป็นผู้นำของโลกด้านการออกแบบ ผลิต และจัดหาผลิตภัณฑ์เชื่อมต่อ

(โลโก้: <http://www.prnasia.com/sa/2011/05/04/20110504368830.jpg> )

หัวต่อ HD-BNC มีขนาดเล็กกว่าหัว BNC ทั่วไปถึง 51% และเล็กกว่าหัว DIN 1.0/2.3 ราว 40% ทำให้เชื่อมต่อได้มากกว่า BNC ถึง 4 เท่า ช่วยลดขนาดและน้ำหนักของอุปกรณ์ที่ใช้ในงานที่ต้องการภาพความคมชัดสูง เช่น การแพร่ภาพและวิดีโอดิจิทัล (HDTV) รวมถึงในการวางเส้นทางส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายและการสลับเครือข่าย

หัวต่อรุ่นนี้มีความต้านทานต่อไฟฟ้ากระแสสลับ 75 โอห์ม บนพิสัยความถี่ 0-6 กิกะเฮิร์ตซ์ ทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับระยะการเชื่อมต่อที่ยาวขึ้น HD-BNC ซึ่งออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเชิงกลไกและไฟฟ้า เป็นหัวต่อแบบหมุนเกลียวเช่นเดียวกับหัว BNC ทั่วไป จึงล็อกได้อย่างแน่นหนาและรวดเร็ว ผลิตภัณฑ์นี้มีคุณภาพตามมาตรฐานและเกินมาตรฐาน SMPTE 292M และ 424M นอกจากนี้ยังใช้ได้กับสายเคเบิลต่างๆไป เช่น Belden, Times Fiber, Draka และ Image 360 ที่สำคัญคือใช้อุปกรณ์ต่อสายและเตรียมสายเคเบิลแบบเดียวกับหัวต่อ BNC

ตามมาตรฐานทั่วไป

ท่านที่สนใจสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ HD-BNC ของแอมฟินอล ผ่านทางอาร์เอส คอมโพเน็นส์ ได้แล้วตั้งแต่วันที่  
โดยจะมีการส่งของในวันเดียวกับที่ได้รับคำสั่งซื้อ กรุณาดูข้อมูลที่  
<http://thailand.rs-online.com/web/c/connectors/>

เกี่ยวกับอาร์เอส คอมโพเน็นส์

อาร์เอส คอมโพเน็นส์ และอัลไลต์ อิเล็กทรอนิกส์ เป็นแบรนด์การค้าของบริษัท อิเล็กโทรคอมโพเน็นส์ พีแอลซี ผู้ให้บริการเทคโนโลยีขั้นสูงสำหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และผลิตภัณฑ์ซ่อมบำรุง กลุ่มบริษัทได้ปฏิบัติงานใน 32 ประเทศ และกระจายสินค้ากว่า 550,000 รายการผ่านอินเทอร์เน็ต แคตตาล็อก และเคาน์เตอร์สินค้า ให้แก่ลูกค้ากว่า 1 ล้านคน โดยมียอดขนส่งราว 44,000 ชุดต่อวัน ผลิตภัณฑ์ของเราซึ่งคัดสรรมาจากซัพพลายเออร์ชั้นนำ 2,500 ราย ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์อัตโนมัติและอุปกรณ์ควบคุม อุปกรณ์ด้านการทดสอบและการวัด รวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนเครื่องจักรกล

อิเล็กโทรคอมโพเน็นส์จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหุ้นลอนดอน และมีรายได้ 1.24 พันล้านปอนด์ ในปีงบประมาณซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2556

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ [www.rs-components.com](http://www.rs-components.com)